



บันทึกข้อความ

สง.ผศปค.	638
เลขที่	17 มค ๖๗
วันที่	๒.๕๐ น.
เวลา	น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๑๕๑๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผศปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันทรธิ์)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เรื่องรายได้จากการให้เช่านา</p> <p>กรณีการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีการให้เช่านา ปลุกข้าวไม่ได้หรือมีข้าวเสียหายจากการถูกน้ำท่วม ขอร้องผู้ให้เช่านาได้มีการยกเว้นการเก็บค่าเช่านา เพื่อเป็นน้ำใจแก่เกษตรกร อยากให้เห็นใจเกษตรกรผู้มียาได้น้อยบ้าง</p>	สน.ปท.
๒	<p>การปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ</p> <p>การปฏิรูปการจัดทำงบประมาณของประเทศ เป็นการวางรากฐานของการบริหารประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศใน “ระยะยาว” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาหลักอื่นๆ ของประเทศ การปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาลนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน</p> <p>“ส่วนแรก” คือ การผลักดันกฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ (ฉบับใหม่) โดยสำนักงบประมาณ๒. พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ โดยกระทรวงการคลัง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">๑. ประเด็นที่มาของงบประมาณรายจ่าย ต้องคำนึงถึงฐานะทางการคลังของประเทศ จะต้องพิจารณาจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ “สูงสุด” มีประสิทธิภาพ โดยมี ๔ หลักงานหลัก ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังร่วมกันจัดทำงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ ต้องมีการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย ปรมาณการ “รายได้” และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ “รายจ่าย” ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก๒. ประเด็นหน่วยรับงบประมาณ “เพิ่มเติม” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายได้ “โดยตรง” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดไม่มีการรั่วไหล	วช. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ประเด็นการจำแนกงบประมาณแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่</p> <p>๑. งบประมาณFunction คือ ตามภารกิจของหน่วยงานเดิม เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๒. งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามนโยบายรัฐบาล เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว - การค้ามนุษย์ - ยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประชากร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ที่ต้องนำสู่การผลิตและจำหน่าย และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น</p> <p>๓. งบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องปรับจากแผนงานเดิม ที่ผ่านมา ทำมาตลอด บางอย่างก็ทำแล้วเสร็จ บางอย่างก็ยังไม่เสร็จ แต่พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องปรับให้ทันสถานการณ์</p> <p>๔. งบกลาง มีไว้เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ภัยพิบัติต่างๆ หรือเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นต้องตลอดจน งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ซึ่งสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ “ข้ามหน่วยงาน” จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานได้ ภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับหน่วยงาน - โครงการที่มีความพร้อมจะได้ไม่เสียโอกาส</p> <p>“ส่วนที่ ๒” การปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายสูงถึงร้อยละ ๙๒.๓๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และร้อยละ ๙๔.๒๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่ง “สูงกว่า” ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ โดยการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณต้องมีการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งระบบเก่า ระบบใหม่ มีการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ และปีต่อไปด้วย ถ้าทำแบบนี้ได้ ก็จะทำให้เราสามารถเซ็นสัญญาได้เร็วขึ้น อาจจะทำให้ในไตรมาสแรก ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ตามลำดับ ไม่เช่นนั้นจะไปกองอยู่ไตรมาส ๔ ทั้งหมด ถ้าทำไม่ได้</p> <p>วิธีที่ดีที่สุด คือ กิจกรรมที่ร่วมกันหลายกระทรวง ให้คิดพร้อม ๆ กัน ประชุมพร้อมกัน จะทำถนน ถ้ามันเดือดร้อน ใครบ้าง มหาดไทย ผังเมือง ต้องคิดที่เดียว ไม่เช่นนั้นจะมาทีละกระทรวง จะต้องมีการดำเนินการอย่าง “จริงจัง” ให้ทันตามกรอบเวลา เบิกจ่ายให้ได้ สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันตามแผน ในกรอบเวลา ตามกฎหมาย ตามระเบียบได้ จะต้อง “สังคิน” งบประมาณดังกล่าว มาตั้งไว้ที่ “งบกลาง” ไปทำอย่างอื่นหรือปรับไปให้โครงการอื่นที่สำคัญกว่า จะเริ่มทำตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อจะนำไปจัดสรรให้กับภารกิจที่มีความเร่งด่วนและจำเป็นมากกว่า เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>การปฏิรูปงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความจริงใจ จากทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด</p>	วช. ทุกสำนัก/กอง

ร.ร.	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารตามลำดับชั้นลงมา ต้องร่วมกันดำเนินการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนเกี่ยวกับด้านความมั่นคง แผนแก้ปัญหาภาคใต้ จะต้องเชื่อมโยงกันให้ประสบความสำเร็จ และแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างยั่งยืน	วช. ทุกสำนัก/กอง
๔	การจัดทำยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้จัดทำยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของตนเอง ซึ่งเป็นเหมือนแผนแม่บท แล้วจึงจัดทำแผนรายปีและแผน ๕ ปีเสนอ	วช.

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง